

GIÁ DẦU, GIÁ HÀNG HÓA CÓ THỂ ĐÁT GẤP ĐÔI VÌ CUỘC TẤN CÔNG CỦA HOUTHİ

09/01/2024



Biển Đỏ là một tuyến đường vận chuyển quan trọng, nếu tình hình gián đoạn kéo dài, giá dầu có thể cao hơn 3 hoặc 4 đôla. Nếu eo biển Hormuz bị gián đoạn trong 1 tháng, giá dầu sẽ tăng 20% và thậm chí có thể tăng gấp đôi nếu sự gián đoạn lâu hơn.

Để tránh các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen - lực lượng được Iran hậu thuẫn - các hãng vận tải biển phải chuyển hướng số hàng hoá trị giá hơn 200 tỷ USD trong mấy tuần qua. Biển Đỏ là một đoạn đường biển quan trọng ở Trung Đông, cùng với kênh đào Suez nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương. Các nhà quản lý logistics cho biết bất ổn ở Biển Đỏ dẫn tới "con bão" trong thương mại toàn cầu: giá cước vận tải tăng từng ngày, phụ phí gia tăng, thời gian mỗi chuyến hàng dài hơn, và nguy cơ các chuyến hàng dành cho mùa xuân và mùa hè sẽ đến nơi muộn vì phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi.

Giới chuyên gia hàng hải cho biết hiện có khoảng 20% công suất vận tải biển không được sử dụng do lượng đơn hàng sụt giảm. Trong khi đó, các hãng vận tải biển tiếp tục cắt giảm các chuyến đi và phải thay đổi hải trình để tránh phải đi qua Biển Đỏ. Sự thắt chặt của công suất vận tải cộng thêm thời gian của mỗi chuyến hàng dài hơn dẫn tới giá cước tăng cao.

Giá cước vận tải biển từ Châu Á tới Bắc u đã tăng gấp đôi trong tuần này, lên mức hơn 4.000 USD/container 40'. Giá cước vận tải biển từ Châu Á tới Địa Trung Hải thậm chí còn tăng lên mức 5.175 USD. Một số hãng tàu đã báo giá 6.000 USD/container 60' tới Địa Trung Hải từ giữa tháng, chưa kể phụ phí dao động từ 500 - 2.700 USD/container.

Cùng với đó, giá cước vận tải biển từ Châu Á tới Bờ Đông của Mỹ tăng 55% lên 3.900 USD/container. Giá cước tới Bờ Tây của Mỹ tăng 63% lên hơn 2.700 USD.

Thời gian vận tải kéo dài sẽ làm chậm những chuyến hàng mùa xuân lẽ ra phải cập cảng Trung Quốc trước dịp Tết Nguyên đán vào tháng 2. Ở Mỹ, những chuyến tàu container theo kế hoạch cập cảng Bờ Đông vào tháng 12 bây giờ mới tới nơi. Những chuyến hàng trên bao gồm sản phẩm thời trang xuân hè, bể bơi, dụng cụ bể bơi, sản phẩm cho lễ Phục sinh, đồ nội thất và dụng cụ làm vườn...

Nguồn: congluan.vn